

การเตือนภัย ฉุกเฉินผ่านมือถือ



ในกรณีที่ชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านอยู่ในอันตรายร้ายแรง ท่านอาจได้รับการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ (Emergency Mobile Alert) ส่งเข้ามือถือของท่าน

การเตือนภัยส่งออกไปโดยอาศัยเทคโนโลยีการกระจายข้อความ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแอปมาเพื่อการใช้งาน การเตือนภัยยังสามารถกำหนดให้ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นท่านจะได้รับการเตือนภัยเมื่อพื้นที่ของท่านอยู่ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น

ข้อความการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือจะส่งไปจากกระทรวงป้องกันฝ่ายพลเรือนและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน กลุ่มการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการป้องกันฝ่ายพลเรือน ตำรวจนิวซีแลนด์ สำนักงานอศศิกภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งนิวซีแลนด์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน เท่านั้น

หากโทรศัพท์ของท่านเปิดอยู่พร้อมรับข้อความการเตือนภัยและอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย ท่านควรได้รับการเตือนภัยดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าโทรศัพท์ของท่านสามารถรับข้อความการเตือนภัยได้หรือไม่ที่ civildefence.govt.nz

ข้อความการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือนี้ไม่ถือว่าเป็นการทดแทนการเตือนภัยฉุกเฉินอื่นๆ แต่เป็นวิธีการเสริมเพื่อการเตือนท่านพร้อมกันกับช่องทางอื่น จงทำอย่างใดอย่างหนึ่งทันที ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องจะสามารถรับการเตือนภัยนี้ได้ ดังนั้นถ้าท่านได้รับการเตือนภัย ขอให้ท่านแจ้งผู้อื่นทราบด้วย ถ้าท่านรู้สึกว่าคุณชีวิตของท่านกำลังอยู่ในอันตรายอยู่ รอนจนกว่าจะมีการเตือนภัยอย่างเป็นทางการ

การเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือมีวิธีการทำงานอย่างไร?

การเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือใช้สัญญาณจากช่องสัญญาณเฉพาะงาน ดังนั้นจึงน่าไว้วางใจได้มากกว่าในกรณีที่สถานีการฉุกเฉินที่การส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจเกินความสามารถของเครือข่าย

ไม่จำกัดว่าท่านใช้เครือข่ายใดอยู่ โทรศัพท์เครื่องใดที่สามารถรับการเตือนภัยได้ที่เข้าไปในพื้นที่ในระหว่างช่วงการกระจายข้อความ จะรับการเตือนภัยได้

ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่รับการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ ได้หรือไม่?

เนื่องจากการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ท่านได้รับความปลอดภัย ดังนั้นท่านไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ โทรศัพท์ของท่านอาจแสดงการตั้งค่าให้เลือกที่ใช้ในประเทศอื่น แต่ในนิวซีแลนด์เราจะใช้ช่องทางกระจายแบบพิเศษที่เปิดสัญญาณได้ตลอดเวลา

ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรถ้าได้รับการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ?

ไม่ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม ให้หยุดไว้ก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อความการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือเป็นการส่งออกไปจากหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น และจะส่งออกไปเมื่อมีภัยอันตรายรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน (รวมถึงการทดสอบระบบหนึ่งหรือสองครั้งต่อปี) ดังนั้นถ้าท่านได้รับการเตือนภัยขอให้ท่านถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและให้ปฏิบัติตามที่มีการแนะนำ

การเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือนี้ไม่ถือว่าเป็นการใช้ทดแทนช่องทางเตือนภัยอื่นๆ

การเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับท่านเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่องทางอื่น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย จะยังมีการใช้งานอยู่ การเตือนภัยไม่ใช่ใช้ทดแทนระบบการเตือนภัยอื่น หรือใช้แทนความจำเป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามภายหลังจากการเตือนทางธรรมชาติ

ท่านยังจะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และท่านไม่ควรรอที่จะปฏิบัติตามกว่าจะได้รับ การเตือนภัยก่อน ถ้าท่านรู้สึกว่าคุณชีวิตของท่านกำลังอยู่ในอันตราย อยู่ รอนจนกว่าจะมีการเตือนภัยอย่างเป็นทางการ จงทำอย่างใดอย่างหนึ่งทันที

สละเวลาเพื่อเตรียมวางแผนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินของท่านเองโดยมีการระบุสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ สถานที่ที่ต้องไป บุคคลที่สามารถให้การช่วยเหลือแก่ท่าน และบุคคลที่อาจต้องการความช่วยเหลือจากท่าน ท่านสามารถวางแผนแบบออนไลน์ได้ที่ happens.nz

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือได้ที่ civildefence.govt.nz

ในกรณีที่ชีวิตของท่าน สุขภาพหรือทรัพย์สินของท่านกำลังอยู่ในอันตราย การเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือสามารถส่งเข้ามือถือของท่านได้โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแอปมือถือ

เข้าไปที่ civildefence.govt.nz เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของท่านใช้ได้หรือไม่

